

Số: 3350/BC-UBND

Phong Điền, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thực hiện Công văn số 5757/UBND-TH ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nội dung như sau:

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh tình trạng một số loại rác thải khó phân hủy như: chai lọ thủy tinh, bóng đèn, kính,... chưa được thu gom, xử lý gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp thu gom, xử lý loại rác thải này để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân.

Kết quả thực hiện: Thực hiện nội dung Công văn số 3869/UBND-XDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý chất thải không đốt được và chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã tổng hợp rà soát, thống kê báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khối lượng chất thải không đốt được và chất thải nguy hại trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 300 - 500 kg/tháng. Chất thải loại này, huyện chưa có địa điểm thu gom, lưu trữ. Thành phố cũng chưa có đơn giá, chi phí xử lý và đơn vị chức năng xử lý. Chất thải còn ở nơi chứa rác của người dân, một vài trường hợp người dân đổ trộm tại các vị trí đất vắng chủ.

Trong thời gian chờ Thành phố thu gom, xử lý chất thải không đốt được và chất thải nguy hại trên địa bàn theo Công văn số 3869/UBND-XDĐT. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đối với chất thải không đốt được và chất thải nguy hại tiếp tục vận động hộ gia đình thực hiện tạm thời lưu giữ tại hộ gia đình, chờ Thành phố thu gom xử lý chung.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thắng